



# ด่วน

ที่ พณ ๐๖๑๐/วสว



กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ. นนทบุรี ต. บางกระสอ

อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๕๐๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สรุปผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ (พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)

๓. ตารางติดตามผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ ๒

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และด้านความมั่นคงในประเด็น (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์การภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Commission: EEC) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบวิถีทัศน์ทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของ EEC (Mr.Sergey Glaziev) เป็นประธานร่วม โดยเป็นการหารือผ่านกลไกกรอบคณะทำงานร่วมระหว่างกันในระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบ “บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย”

## ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติ (๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) เห็นชอบทำที่ไทยเพื่อใช้เป็นกรอบในการหารือสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ โดยหากในการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงในประเด็นอื่น ๆ ด้านเศรษฐกิจการค้าที่นอกเหนือจากที่ข้างต้นที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่าย โดยไม่มีการจัดทำเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง รวมทั้ง รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

โดยที่การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกับ EEC ครั้งที่ ๒ เป็นเวทีประชุมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสาขาที่ส่งผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน จึงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะนำไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้า เพื่อสนับสนุนการนำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้เกิดประโยชน์ และผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย และเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ตามข้อ ๑.๒)

## ๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกับ EEC ครั้งที่ ๒ ฝ่ายไทยได้ดำเนินการหารือกับฝ่าย EEC ภายใต้กรอบหน้าที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ตามข้อ ๑.๒) และได้พิจารณานำข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการหารือด้วยแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๓.๑.๑ การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแนวโน้มการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับผลกระทบภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ โดยสองฝ่ายเห็นพ้องในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันเพื่อร่วมแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๓.๑.๒ การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างกัน สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบาย กฎระเบียบด้านการค้า และการลงทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการค้า และส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ

๓.๑.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกและขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มีใช้ภายในระหว่างกัน โดยเป็นการติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ ๑ ได้แก่ (๑) มาตรการเยียวยาทางการค้า ฝ่ายไทยผลักดันให้ฝ่าย EEC ยอมรับการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการไต่สวน เป็นภาษาอังกฤษ และขอให้สองฝ่ายแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการไต่สวนระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในกรณี สองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนรายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบหลักและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการหารือในระดับผู้เชี่ยวชาญต่อไป (๒) กฎระเบียบด้านศุลกากร ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบและขั้นตอนทางศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และสถานะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านศุลกากรภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเติบโตของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และ (๓) กฎระเบียบทางเทคนิคและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช โดยฝ่าย EEC แจ้งยืนยันการบังคับใช้มาตรการฯ ที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และสองฝ่ายเห็นพ้องให้แลกเปลี่ยนรายชื่อหน่วยงานรับผิดชอบหลักและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการหารือในประเด็นนี้ร่วมกันต่อไป

๓.๑.๔ การหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการค้าการลงทุน การดำเนินความสัมพันธ์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย โดยได้หารือถึงแนวทางการร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบ โดยเฉพาะในสาขาที่แต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญ และมีความสนใจร่วมกัน ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านดิจิทัล ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายและกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัล (๒) ความร่วมมือด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สองฝ่ายหารือถึงแนวทางการผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะและโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ในภาคเกษตรกรรม โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบาย กฎหมาย และแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ในกรณี ฝ่ายไทยเสนอให้มีความร่วมมือด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงวิชาการด้านเกษตรชีวภาพ การทำการเกษตรแม่นยำสูง (Precision farming) และการทำเกษตรแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากร รวมทั้ง ได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือด้านอาหาร โดยไทยเสนอให้สองฝ่ายร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารร่วมกัน

๓.๑.๕ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี โดยฝ่าย EEC แจงข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการและขั้นตอนภายในในการพิจารณาการเจรจา FTA กับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่สาม ซึ่งฝ่ายไทย ได้ใช้โอกาสนี้ยืนยันถึงเจตจำนงในการเริ่มต้นกระบวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย และเสนอให้สองฝ่ายมุ่งเน้นการดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว

๓.๒ ทั้งนี้ การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับ EEC เป็นการหารือภายใต้กลไกของ กรอบบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย ซึ่งกำหนดให้ สองฝ่ายมีการสรุปรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ในการนี้ ฝ่ายไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ จึงได้จัดทำเอกสารสรุปผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับ EEC ครั้งที่ ๒ ส่งให้ฝ่าย EEC พิจารณา ซึ่งฝ่าย EEC ได้เวียนร่างเอกสารฯ ที่ฝ่ายไทยเสนอ ให้สมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียทุกประเทศพิจารณาตาม กระบวนการ และได้แจ้งผลการรับรองร่างเอกสารฯ ดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

รายละเอียดสรุปผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานร่วมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

#### ๔. ข้อเสนอส่วนราชการ

กระทรวงพาณิชย์เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๔.๑ รับทราบผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ ๒

๔.๒ มอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามตารางติดตาม ผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างไทยกับคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สำนักยุโรป

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๗๔๒๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๖๒๐